



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้รูปแบบการจำแนกบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย ฉบับใหม่ การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติของ อปท. ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงานงบประมาณ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ อว ๐๖๔๓.๐๗/๒๓๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจาก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า ขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงจำเป็นต้องทราบถึงแนวนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดบ้างที่ อปท. จะต้องนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี ๒๕๖๗ จะได้ประมาณการรายรับและตั้งงบประมาณ รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัติให้ อปท. ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงานงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง รวมจำนวน ๓๐๑ แห่ง เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงานงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ใกล้จะถึงนี้ สำนักงานงบประมาณมีแผนดำเนินการที่จะกำหนดให้เทศบาลตำบล และ อบต. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงานงบประมาณ โดยเทศบาลตำบลและ อบต. จะต้องบันทึก รายละเอียดข้อมูลค่าของงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไปและรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบ BBL ส่งให้ทาง สำนักงานงบประมาณโดยตรงพร้อมกับจัดส่งเอกสารรายละเอียดค่าขอและเอกสารประกอบให้ทางสำนักงานงบประมาณโดยตรงด้วย ทั้งนี้ ในการขอรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงานงบประมาณ อบจ. เทศบาล และ อบต. จะต้อง ดำเนินการล่วงหน้า ๑ ปีงบประมาณ ซึ่งในการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ อบจ. เทศบาล และ อบต. จะต้องเริ่มกระบวนการของบตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ใกล้จะถึงนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเชิญ ผอ.พงษ์ศักดิ์ กวีนิพนธ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ณัฐวรณ อินทรทิตย์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ จากสำนักงานงบประมาณ (ผู้รับผิดชอบ ระเบียบโดยตรง) มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิก ค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โปรดประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ

/สำนักงาน...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ แจ้งนายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทียนชัย วงศ์ษา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ , ๐-๕๕๔๑-๔๙๘๕



ที่ อว ๐๖๔๓.๐๗ / ๒๓๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้อุปแบบการจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย ฉบับใหม่ การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติของ อปท. ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด (ดาวนโหลดได้ทางคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ)

ด้วยขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงจำเป็นที่ อปท. จะต้องทราบถึงแนวนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดบ้างที่ อปท. จะต้องนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี ๒๕๖๗ จะได้ประมาณการรายรับและตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัติให้ อปท. ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงบประมาณกำหนดให้ อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง รวมจำนวน ๓๐๑ แห่ง เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ใกล้จะถึงนี้ สำนักงบประมาณมีแผนดำเนินการที่จะกำหนดให้เทศบาลตำบล และ อบต. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ โดยเทศบาลตำบลและ อบต. จะต้องบันทึกรายละเอียดข้อมูลค่าของงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไปและรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบ BBL ส่งให้ทางสำนักงบประมาณโดยตรง พร้อมกับจัดส่งเอกสารรายละเอียดค่าขอและเอกสารประกอบให้ทางสำนักงบประมาณ โดยตรงด้วย ทั้งนี้ ในการขอรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ อบจ. เทศบาล และ อบต. จะต้องดำเนินการล่วงหน้า ๑ ปีงบประมาณ ซึ่งในการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ อบจ. เทศบาล และ อบต. จะต้องเริ่มกระบวนการของบตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ใกล้จะถึงนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ โดยเชิญ ผอ.พงษ์ศักดิ์ กวีนิพนธ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ณัฐวรารณ อินทรทิตย์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ จากสำนักงบประมาณ (ผู้รับผิดชอบระเบียบโดยตรง) มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โปรดประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



หนังสือโครงการ

ฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๘๘๐-๑๑๒๑

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วานนะบวรเดชน)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์